



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นโดยให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมก่อนส่งผลงานประเมินและให้ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผย โปร่งใส รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศผล นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) โดยให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ไม่ก่อนวันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงานและไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน

หากมีปัญหาผู้ใดทักท้วงหรือสงสัยในส่วนของคุณสมบัติหรือเค้าโครงเรื่องผลงานของผู้ขอรับการประเมินสามารถทักท้วงด้วยตนเองภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล ได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๕๑-๕๐๑๒ สำหรับกรณีที่มีผู้ทักท้วง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยเร็ว หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลจะรายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อดำเนินการทางวินัย แต่หากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าผู้ทักท้วงมีข้อทักท้วงในทางกลับกันหรือไม่สุจริตจะรายงานให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดำเนินการตรวจสอบผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายจรินทร์ จักกะพาก)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก	ชื่อผลงาน
๑	ชื่อ - สกุล นางทัศนภรณ์ ลัทธศักดิ์ศิริ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัด สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร งานท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัด สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร งานท้องถิ่น เลขที่ตำแหน่ง ๔๖๘	๑. การจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงานและวัสดุสำนักงาน ๒. การจัดการงานสารบรรณ
๒	ชื่อ - สกุล นางสาวศิริจรรยา พึ่งยนต์ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี เลขที่ตำแหน่ง ๑๘๒๘	๑. การติดตาม ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - plan) ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e - plan)
๓	ชื่อ - สกุล นางสาวกรกมล พันธุ์อุบล ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ตำแหน่ง ๒๔๐๒	๑. การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ๒. การปรับปรุงงานนิเทศการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
๔	ชื่อ - สกุล นายธีทัต ปริชาญาณพานิช ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยอง ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยอง เลขที่ตำแหน่ง ๒๖๗๗	๑. ตอบข้อหารือการจ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานจ้างทั่วไป ถึงแก่ความตาย ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนชั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก	ชื่อผลงาน
๕	<p>ชื่อ - สกุล พันจ่าอากาศเอกอูธร อินทร์น้อย</p> <p>ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดลำพูน</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดลำพูน</p> <p>เลขที่ตำแหน่ง ๒๗๕๑</p>	<p>๑. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙</p> <p>๒. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสวัสดิการสังคมให้แก่เด็กสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส</p>
๖	<p>ชื่อ - สกุล นางเบญญพร ทองรอด</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ</p> <p>สังกัด สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</p> <p>สังกัด สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น</p> <p>เลขที่ตำแหน่ง ๒๙๕</p>	<p>๑. การเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒. การพัฒนาประสิทธิภาพรูปแบบและระบบการจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น</p>
๗	<p>ชื่อ - สกุล นางสาวลัดดาวัลย์ สุระมูล</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบึงกาฬ</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบึงกาฬ</p> <p>เลขที่ตำแหน่ง ๑๕๗๓</p> <p style="color: blue;">สมัคร</p>	<p>๑. การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ</p> <p>๒. การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ</p> <p style="color: blue; text-align: right;">สมัคร</p>